





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
งานวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" ทำลายเชื้อมัน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, hfocus, linetoday, sondhitalk, amarintv.) -ภก.ศรัณย์ แจ้วจิรา นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร ให้สัมภาษณ์กรณี สวรส.เผยแพร่งานวิจัยฟ้าทะลายโจรใช้รักษาโควิดไม่ได้ผล กินแล้วดับฟัง ทำให้ประชาชนและบุคลากรแพทย์ไม่กล้าใช้ กระทบภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร หากไม่แก้ไขหัวเสียหายกว่าพันล้านบาท เร่งกระจายข้อมูลและวิจัยต่อเรียกคืนความเชื่อมั่น ทั้งนี้ สวรส.ควรตีพิมพ์งานวิจัยก่อนออกมาพูด	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus -นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข เปิดเผยกรณีบุคลากร 400 คนขอโอนกลับ มีคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรโดยเฉพาะแล้ว ย้ำบุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอน ต.ค. 66 นี้ ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ ให้ดำเนินการถ่ายโอนไปก่อน จากนั้นอาจเข้าไปรวมกลุ่มกับบุคลากร 400 คน ตามที่สธ.แจ้งไว้ได้ เพื่อดำเนินการย้ายกลับพร้อมกันอีกครั้ง คาด 15 ส.ค. 66 นี้รู้ผลการถ่ายโอนปี 67 ว่า บุคลากรกี่คน รพ.สต. กี่แห่ง	-
รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคstroke สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สวพ.91, acnews, hfocus, linetoday, thailandplus) -นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ครบวงจร 4 มิติ คัดกรองขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน ทำ Fast Track เพิ่มเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด พัฒนา Sky Doctor เพิ่มการเข้าถึงฉุกเฉินพื้นที่เกาะ โดยปี 2566 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1,614 ราย ได้รับยาละลายลิ่มเลือดร้อยละ 14.68 ได้รับการดูแลด้วยหน่วยโรคหลอดเลือดสมองครบร้อยละ 100 ได้รับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินภายใน 30 นาทีถึงร้อยละ 96.4 ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก ลดลงเหลือร้อยละ 25.3 จากร้อยละ 32.2 ในปี 2565	-
ฝากองค์กรดูแลสุขภาพจิตคนทำงาน สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์กรณีมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. อนุมัติร่างกฎ ก.พ.ยกเลิกโรคจิตและโรคอารมณ์ผิดปกติ ออกจากโรคต้องห้ามในการรับราชการ ว่า ผู้สมัครสอบมีความเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรงหรือเรื้อรัง การจะสอบเข้ารับราชการผ่านค่อนข้างยากอยู่แล้ว หรือการสอบสัมภาษณ์ที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ หากผู้สมัครสอบมีข้อบ่งชี้ว่าเจ็บป่วยรุนแรง เช่น หูแว่ว แพทย์จะต้องระบุไว้ในข้อมูลการตรวจร่างกาย หรือใบรับรองแพทย์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ก็น่าไปพิจารณาได้ ส่วนความกังวลถึงอาจเกิดปัญหาในกรณีทหาร ตำรวจ หากตัดเกณฑ์นี้ออกนั้นแนะนำว่าปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นกับใคร เวลาใดก็ได้ ทางที่ดีคือทุกองค์กรควรดูแลและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี และจะต้องช่วยเหลือแก้ไข ผู้ป่วยจิตเวชรักษาได้ ซึ่งความรุนแรงจากภาวะสุขภาพจิตอาจเกิดขึ้นภายหลังเข้ามาทำงานก็ได้ ดังนั้น ความใส่ใจ ช่วยเหลือดูแลกันเป็นยาวิเศษของงานสุขภาพจิต ทุกหน่วยงานควรดูแลสุขภาพจิตของคนในองค์กร กรมสุขภาพจิตพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ และต้องหารือสำนักงานประกันสังคม สำหรับดูแลผู้ประกันตนให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วย	-
พัฒนาระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมสุขภาพจิต และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เพื่อบริณาการความร่วมมือและส่งต่อข้อมูลนักเรียนร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health Hero) ด้าน นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแบบประเมินคัดกรองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต HERO Consultant เพื่อช่วยเหลือครู และองค์ความรู้ในรูปแบบ E-Learning ถือเป็นนวัตกรรมรูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระบบเดิมที่เน้นงานเอกสารนำไปสู่ระบบ HERO ครูสามารถเฝ้าระวังคัดกรองช่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็ว	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์hfocus</p> <p>-กรณีข่าวปลอม ระบุว่า ติดโควิดเมื่อนานมาแล้ว แต่ผมยังร่วง เนื่องจากหลุดเลือดส่วนปลายอดต้นนั้น สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า ภาวะผมร่วงภายหลังการติดเชื้อโควิด 19 นานเกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนใหญ่เกิดจากโรคผมผลัด (Telogen effluvium) โดยทั่วไปมักหายได้เองหลังจากหมดสาเหตุไปแล้วประมาณ 3-6 เดือน ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อโควิด 19 อาจหายได้เร็วกว่า</p>	-
<p>อันตรายหมึกซึมลงอาหาร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ch7</p> <p>-โซเชี่ยลแชร์ รูปภาพถุงจ็อกกี้ที่มีรอยปากกาเมจิกสีแดง เขียนว่าหมึกอยู่บนถุง แต่สีของปากกามีหลุดจาง ซึมเข้าไปในถุงจ็อกกี้ พอเทจ็อกกี้ออกมา พบว่าเมจิกสีแดงซึมเข้าไปรวมกับจ็อกกี้ กลายเป็นสีชมพู</p> <p>รองศาสตราจารย์ วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อาจารย์อ๊อด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า โดยปกติแล้ว ปากกาเมจิกห้ามเขียนบนถุงที่ใส่อาหาร ทั้งถุงร้อน ถุงเย็น โดยเด็ดขาด เพราะในปากกาเคมีมีตัวทำละลายอินทรีย์ หรือ organic solven ที่สามารถละลายตัวหมึก ให้เขียนติดกับภาชนะต่าง ๆ เช่น ไวท์บอร์ด พื้นผนัง เมื่อนำมาเขียนในถุงพลาสติก ตัวทำละลาย จะพาน้ำหมึกเข้าไปสู่อาหาร หากกินเข้าไปสะสมในร่างกายนาน ๆ เสี่ยงเป็นมะเร็งได้</p> <p>ด้านกรมอนามัยเคยออกประกาศเตือนไม่ควรใช้ปากกาเคมีเขียนบนถุงพลาสติกที่ใส่อาหารโดยตรง ให้หลีกเลี่ยงไปใช้วิธีแปะสติ๊กเกอร์ และถุงใส่อาหารที่ได้มาตรฐาน จะทนความร้อนได้ 100-120 องศาเซลเซียส ป้องกันสีหมึกไม่ให้ซึมผ่านเข้าไปสัมผัสอาหาร</p>	-
<p>เชิญชวนผู้สูงอายุ-สตรีตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจช่องปาก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thejournalistclub, linetoday, ch7, innnews)</p> <p>-รัฐบาล โดยสธ. สปสช. มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้สูงอายุ-สตรีตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจช่องปาก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพฯ 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัด กทม. และหน่วยเคลื่อนที่ 7 จุดในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. 66 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	-
<p>พัฒนาแพลตฟอร์ม “Doctor at Home”</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ผนึก เอกชน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พัฒนาแพลตฟอร์ม “Doctor at Home” ใช้ AI ช่วยประชาชนประเมินโรคเบื้องต้นด้วยตนเอง ก่อนพบแพทย์ออนไลน์พร้อมส่งยาถึงบ้านตามสิทธิบัตรทอง ตอบโจทย์ลดแออัดในรพ. หนุนระบบสาธารณสุขภาพไทยดีขึ้น</p>	-
<p>ไขเลือดออกโคราช</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, innnews, linetoday)</p> <p>-สคร.ที่ 9 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ของโรคไขเลือดออกใน 4 จังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 ก.ค. 2566 มีผู้ป่วยสะสม 1,658 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยช่วง 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-8 ก.ค. 2566 เพียง 2 เดือนเท่านั้น พบผู้ป่วยมากถึง 1,184 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในช่วง 8 สัปดาห์นี้ จ.สุรินทร์ พบผู้ป่วยมากที่สุด 438 ราย รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา 413 ราย, จ.ชัยภูมิ 211 ราย และ จ.บุรีรัมย์ 122 ราย</p>	-
<p>การควบคุมการบริโภคยาสูบภาคใต้</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, innnews, linetoday, js100)</p> <p>-มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาพ (มสส.) ร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา จัดประชุมโฟกัส กรุป ในหัวข้อ "ปัญหาบุหรี่เถื่อน-สินค้าผิดกฎหมาย ขายแดนใต้ ... แก้ไม่ได้จริงหรือ?"</p> <p>นพ.กัศักดิ์ บำรุงเสนา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พบว่า จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราการบริโภคยาสูบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศคือ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง และยังพบว่าอายุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ของจังหวัดสงขลาคือ 12 ปี ส่วนข้อมูลล่าสุดในปี 2565 อำเภอที่สูบบุหรี่มากที่สุดคือ อ.สะบ้าย้อย ร้อยละ 30.63 รองลงมาคือ อ.คลองหอยโข่ง ร้อยละ 17.4 และอำเภอนาทวี ร้อยละ 16.93 จากรายงานภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ.2562 พบการบริโภคบุหรี่เป็นอันดับ 2 ของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิต</p> <p>นายสถาพร เกียรติอนันต์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์บุหรี่เถื่อนทั้งบุหรี่ยวนและบุหรี่ไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีความรุนแรงอยู่ เพราะ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิกเฉยไม่บังคับใช้กฎหมาย แนวทางแก้ไขคือของกลางที่ยึดมาแล้วให้ทำลายเลยไม่ควรจะนำกลับมาขายทอดตลาด สำหรับคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดสงขลา ควรจะมุ่งมั่นจริงจังทำงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางควบคู่ไปกับการให้ความรู้และณรงค์</p>	
<p>วิกฤตสุขภาพจิตกับโซเชียลมีเดีย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard, linetoday)</p> <p>-มีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้ส่งสัญญาณเตือนภัย ที่ได้เปรียบเทียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับสารเสพติด เช่น โคเคน หรือแอลกอฮอล์ โดยมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพจิตที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่คนหนุ่มสาว และความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป</p> <p>ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์ เตือนว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ได้ปรับโครงสร้างธรรมชาติของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ กระบวนการสร้างการเชื่อมต่อได้รับการแปลงเป็นดิจิทัลและง่ายขึ้น ลดความพยายามที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิม</p> <p>ศัลยแพทย์ทั่วไปของสหรัฐฯ ออกคำเตือนสาธารณะโดยอ้างว่าสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและวัยรุ่น อย่างไรก็ตามไม่ได้สนับสนุนการปิดอุปกรณ์ทั้งหมด แต่มุ่งเน้นไปที่การตระหนักและกำจัดแพลตฟอร์มหรือรูปแบบของสื่อดิจิทัลที่มีปัญหาในระยะเวลาที่จำกัด ความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม และการพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียและผลกระทบต่อสุขภาพจิต ความจำเป็นในการเพิ่มความรู้อันดิจิทัลและพฤติกรรมออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อปกป้องสุขภาพจิตโดยรวม</p>	-